



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานนโยบายและแผน โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐ มท. ๕๐๕๘๐
ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว๐๗๐๕ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง สรุปการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย (วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)

เรียน รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ปรึกษา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี เลขานุการศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยเพื่อหารือ
ข้อราชการสำคัญ มอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติราชการ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นั้น

กระทรวงมหาดไทยได้สรุปการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปการประชุมได้ทาง
www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ)
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท ๐๒๑๑.๖/๐๒๓๑๑



กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง สรุปรการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย (วันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปรการประชุมฯ ประจำวันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยเพื่อหารือข้อราชการสำคัญ มอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติราชการ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นั้น

กระทรวงมหาดไทยได้สรุปรการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปรการประชุมได้ทาง www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ)
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักนโยบายและแผน
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐



ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว ๓๓

ถึง จังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้จัดให้มีการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย ประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม ในการนี้กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำสรุปข้อราชการของผู้บริหารระดับสูง จากการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดติดตามสรุปการประชุมหารือข้อราชการดังกล่าว ได้ทางเว็บไซต์ www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย” เพื่อรับทราบและถือปฏิบัติ



สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน

โทร. ๐๒ ๒๒๓ ๔๘๗๐ , ๕๐๕๘๐

สรุปประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย
วันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย



ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	การแบ่งประเภทงานตามอำนาจหน้าที่ (Function) ซึ่งแต่ละกรม และรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. ได้เร่งรัดดำเนินการ เช่น การดำเนินการในพื้นที่ของ ปค. สถ. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของ พช. การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ ฯ การจัดที่ดินทำกิน การเร่งรัดงานรังวัดที่ดินของ ทด. เป็นต้น ขณะนี้รัฐบาลมีแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อขับเคลื่อน และติดตามงาน เมื่อเกิดผลสำเร็จจะได้รายงานให้คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการดำเนินงาน และผลย้อนกลับ (Feedback) ของนโยบายรัฐบาลต่อไป	ทุกหน่วยงาน
สรุปข่าวสารสำคัญจากศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.)	<p>ศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย (นายวิบูลย์ รัตนภรณ์วงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ช่วยราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)</p> <p>การประชุมศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.) ได้ปรับแนวทางการประชุมที่ผ่านมาจากทุกวันต่อสัปดาห์ เป็นสัปดาห์ละ ๒-๓ วัน โดยมีประเด็นข่าวสารที่สำคัญ ดังนี้</p> <p>๑. สถานการณ์ภายในประเทศ</p> <p>๑.๑ ความคืบหน้าการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านแก้ไขปัญหาการทุจริต</p> <p>สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้เตรียมนำเสนอกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคล และผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งเป็นกฎหมายป้องกันการทุจริตที่จำเป็นต่อการปฏิรูปและการปรองดอง ต่อการประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความปรองดองสามัคคี (ป.ย.ป.) ที่จัดขึ้นในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นี้</p> <p>๑.๒ การเปิดลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย รอบที่ ๒ กระทรวงการคลังกำหนดให้ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นหน่วยงานหลักในการเปิดลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยรอบใหม่ ช่วงเดือน เมษายน ๒๕๖๐ นี้ ซึ่งในประเทศไทยมีผู้มีรายได้น้อยทั้งหมดประมาณ ๑๔ - ๑๕ ล้านคน แต่มาลงทะเบียนในรอบแรกเพียง ๘.๓ ล้านคน เพราะบางส่วนไม่ทราบเรื่องการลงทะเบียน แต่เมื่อรัฐบาลมีการให้เงินสนับสนุนคนละ ๑,๕๐๐ และ ๓,๐๐๐ บาท จึงมีผู้ต้องการมาลงทะเบียนมากขึ้น</p> <p>๒. สถานการณ์ต่างประเทศ</p> <p>๒.๑ การเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนใหม่ และผลกระทบต่อไทย</p> <p>สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ได้วิเคราะห์สถานการณ์ว่าไทยไม่ควรตื่นตระหนกต่อสุนทรพจน์ ในคราวการเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ฯ</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>คนใหม่ เพราะเป็นเพียงการกล่าวกับฐานเสียง และสื่อมวลชนเป็นหลัก แนวนโยบายต่างประเทศ ควรดูการกระทำซึ่งเชื่อว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป นอกจากนี้ยังมีธรรมเนียมปฏิบัติที่เอกอัครราชทูตที่เป็นฝ่ายการเมืองของสหรัฐ ฯ จะต้องยื่นใบลาออกต่อ ประธานาธิบดีเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาล ซึ่งโดยปกติจะมีการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตฝ่ายการเมืองคนใหม่ในที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ อาทิ เอกอัครราชทูตประจำญี่ปุ่น จีน เยอรมนี เป็นต้น ส่วนเอกอัครราชทูตสหรัฐ ฯ ประจำประเทศไทย ปัจจุบันเป็นตำแหน่งที่มาจากฝ่ายประจำ จึงยังไม่มีเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด</p> <p>๒.๒ การวิเคราะห์การศึกษาไทยของนิตยสาร The Economist นิตยสาร The Economist ของอังกฤษ เผยแพร่ข่าวทางเว็บไซต์ว่า ปัญหาความเหลื่อมล้ำและขัดแย้งทางการเมืองไทยในช่วง ๑๐ ปี ที่ผ่านมา เกิดจากคุณภาพของระบบการศึกษาที่แตกต่างกันระหว่างเมืองและชนบท โดยเด็กในเมืองจะได้เปรียบทางการศึกษามากกว่าเด็กในชนบท เพราะมีฐานะที่ร่ำรวยกว่า และคนในเมืองก็มักจะเหมารวมเรียกคนที่มีความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างจากตนว่าเป็นคนชนบทไร้การศึกษา รายงานข่าวยังระบุว่า ผลการประเมินนักเรียนร่วมกับนานาชาติ หรือ PISA ครั้งล่าสุดพบว่าไทยยังคงอยู่ในโซนท้ายตาราง จากทั้งหมด ๗๐ ประเทศที่ถูกสำรวจ โดยเริ่มถดถอยมาตั้งแต่ครั้งการสำรวจเมื่อปี ๒๕๕๕ และเด็กไทยอายุ ๑๕ ปี ราว ๑ ใน ๓ ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ ซึ่งเกินครึ่งเป็นนักเรียนในชนบท รายงานข่าวยังระบุว่า รู้สึกประหลาดใจกับผลการประเมิน เพราะรัฐบาลไทยใช้งบประมาณเพื่อการศึกษาจำนวนมากมหาศาลในแต่ละปี</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑ ความคืบหน้าการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านแก้ไขปัญหาการทุจริต เน้นย้ำทุกหน่วยงานในสังกัด มท. ใช้โครงสร้างที่มีอยู่แล้ว ให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ให้ถือเป็นวาระหน่วยงานต้องกำชับเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตเกิดขึ้น</p> <p>๒ การเปิดลงทะเบียนผู้มีรายได้ร้อยละ ๒ แจ่งประชาสัมพันธ์ผ่านกลไกท้องถิ่น และท้องถิ่นให้ผู้มีสิทธิลงทะเบียนรับทราบ</p> <p>๓. การวิเคราะห์การศึกษาไทยของนิตยสาร The Economist</p> <p>๓.๑ ให้ท้องถิ่นที่มีศักยภาพในพื้นที่สนับสนุนการพัฒนาทางการศึกษาในสถานศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบ ทำอย่างไรให้ครูไม่ทิ้งห้องสอนและอยู่กับเด็กนักเรียน ให้เด็กมีความรู้ มีกระบวนการคิดสังเคราะห์วิเคราะห์ได้ (knowledge-synthesize-analyze) โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดถือเป็นอีกหนึ่งวาระสำคัญในพื้นที่ เช่นเดียวกับกระบวนการกล่อมเกลางานสังคมให้เด็กมีความรู้ และความประพฤติดี</p> <p>๓.๒ ให้กำหนดการพัฒนาทางการศึกษาเป็นประเด็นในการตรวจติดตามงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกับการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ และเมืองสะอาด (สังคมดี เศรษฐกิจดี เมืองสะอาด)</p>	<p>ศปท.มท./ ทุกหน่วยงาน</p> <p>ปค./สส</p> <p>สส./กทม.</p> <p>สตร.สป.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายกฤษฎา บุญราช)</p> <p>กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ตรวจสอบโรงเรียนในพื้นที่ โดยมีหลักการสำคัญในเบื้องต้น ๔ หลัก คือ ครูไม่ทิ้งห้องสอน เด็กนักเรียนอ่านหนังสือออก เขียนหนังสือเป็น และคิดเลขได้</p>	<p>ศสน.มท./ สธ.</p>
<p>ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย</p>	<p>กรุงเทพมหานคร (นายไทวุฒิ ชันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานออกแบบสำนักการโยธา)</p> <p>ตามที่ มท. ให้ กทม. ศึกษาเพิ่มเติมผลกระทบแบบการก่อสร้างสะพาน ฯ ตามที่สมาคมสถาปนิกสยาม ฯ เสนอ พบว่ามีการเบี่ยงแนวสะพานจากแนวเดิมเริ่มจากแยกเกียกกายไปถึงวัดแก้วฟ้าจุฬามณี ซึ่งอยู่ห่างจากจุดแนวก่อสร้างสะพานเดิมประมาณ ๘๐ เมตร ซึ่งแนวดังกล่าวมีผลกระทบทำให้ต้องเวนคืนที่ดิน และกระทบกับอาคารสถานที่ของหน่วยงานราชการต่าง ๆ และพื้นที่ของประชาชน เช่น อาคารศูนย์ปฏิบัติการถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ แพลตที่พักของรัฐสภาที่เพิ่งก่อสร้างเสร็จ ทั้งนี้ ผลการสำรวจ กทม. ปรับแนวโครงการใหม่ ซึ่งเบี่ยงออกจากแนวเดิมไปทางวัดแก้วฟ้าจุฬามณี ประมาณ ๑๕ - ๒๐ เมตร ซึ่งผ่านกลางพื้นที่วัดและต้องมีการสำรวจรายละเอียดอีกครั้งเพื่อให้เกิดผลกระทบ และปัญหาการบดบังทัศนียภาพของรัฐสภาให้น้อยที่สุด</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีกว่ากระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. จัดทำข้อมูลรายละเอียดผลกระทบภายหลังการก่อสร้างสะพาน ฯ ต่อเส้นทางการจราจรใน กทม. ร่วมด้วย เช่น เส้นทางการจราจรที่เชื่อมโยงไปยังสะพานควายหรือสุทธิสาร ให้เห็นความจำเป็นของการก่อสร้าง</p> <p>๒. กรณีนายกรัฐมนตรืให้หาข้อยุติในการก่อสร้างสะพาน ฯ เนื่องจากปัญหาการบดบังทัศนียภาพรัฐสภา และผลกระทบต่อพื้นที่วัดแก้วฟ้าจุฬามณี ให้พิจารณาแนวทางที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่น้อยที่สุด และสามารถยอมรับได้</p> <p>กรมโยธาธิการและผังเมือง (นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง)</p> <p>การกำหนดแบบแปลนการก่อสร้างสะพาน ฯ ควรคำนึงถึงหลักวิศวกรรมจราจรและความปลอดภัย</p>	<p>กทม.</p>
<p>กิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช</p>	<p>นายวิบูลย์ รัตนภรณ์วงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ช่วยราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. สรุปยอดรวมกิจกรรม ๑๐๗ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐) ดังนี้</p> <p>๑.๑ ยอดการลงนามแสดงความอาลัย จำนวนรวม ๑๐,๒๓๐,๕๙๑ คน</p> <p>๑.๒ กิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้เข้าร่วม รวม ๒๘,๑๖๑,๐๓๘ คน ได้แก่ สวดอภิธรรม ๑๕,๙๙๕,๘๐๒ คน ทำบุญตักบาตร ๔,๓๙๓,๕๙๓ คน กิจกรรมอื่น ๆ ๗,๗๗๑,๖๔๓ คน</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ทั้งนี้ ศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์ มท. (ศตส.มท.) เป็นผู้รวบรวมข้อมูลและภาพกิจกรรมในต่างจังหวัดจนถึงแล้วเสร็จพระราชพิธีพระบรมศพ ฯ เพื่อบันทึกในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ</p> <p>๒. สถิติการเดินทางเข้าเฝ้า ฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ ฯ ระยะ ๑๐๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ รวมทั้งสิ้น ๓,๖๖๕,๖๔๒ คน สถิติเฉลี่ยวันละ ๔๔,๑๖๔ คน</p> <p>๓. สถิติการเดินทางเข้าเฝ้า ฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ ฯ ภายหลังจากระยะเวลา ๑๐๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๒ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ รวมทั้งสิ้น ๒๘๘,๖๘๐ คน สถิติเฉลี่ยวันละ ๓๖,๐๘๔ คน</p> <p>๔. การดำเนินงานของกรม/รัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนบริเวณโดยรอบสนามหลวง</p> <p>๔.๑ กรมการพัฒนาชุมชน และกลุ่มผลิตภัณฑ์โอท็อปสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม ระยะ ๑๐๐ วัน</p> <p>๔.๒ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สนับสนุน อพปร. วันละ ๑๐๐ นาย เพื่อให้บริการทั่วไปบริเวณท้องสนามหลวง</p> <p>๔.๓ รัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. สนับสนุนอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ระยะ ๑๐๐ วัน</p> <p>๕. ภายหลังจากวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ มีการปรับการให้บริการอาหาร และเครื่องดื่ม โดยมอบให้แต่ละกระทรวงเป็นเจ้าของภาพรวมเดือนละ ๓ กระทรวงสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้บริการประชาชนร่วมกับจิตอาสาและภาคเอกชน โดย มท. เป็นเจ้าภาพร่วมกับกระทรวงกลาโหม และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในเดือนกันยายน ๒๕๖๐</p> <p>๖. จัดนิทรรศการ “เย็นศิระ เพราะพระบริบาล”</p> <p>๖.๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จฯ ทรงเปิดนิทรรศการ ณ บริเวณท้องสนามหลวง ในวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น.</p> <p>๖.๒ ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย ดำเนินการด้านเนื้อหา นิทรรศการ (สป.มท.) การสนับสนุนการสร้างพลับพลาในพิธีเปิด (ยผ.) และการสนับสนุนอุปกรณ์และกระแสไฟฟ้า (กพท.)</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. ขอขอบคุณ ปลัดกระทรวงมหาดไทย รองปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าการรัฐวิสาหกิจในสังกัด ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่สนับสนุน และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลาง และภูมิภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p> <p>๒. การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ให้เพียงพอเพื่อสนับสนุนการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้การสนับสนุน หากไม่เพียงพอ ให้พิจารณาว่าสามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้หรือไม่</p> <p>๓. กำชับจังหวัดดูแลความปลอดภัยในการเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพ ฯ</p>	<p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>ศตส.มท./ สนผ.สป./ ปค./สผ.</p> <p>ปค.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายเกษรา บุญราช)</p> <p>เร่งรัดประสานงาน ปค. สถ. ในการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมต่อไป</p>	<p>ศตส.มท./ สนผ.สป./ ปค./สธ.</p>
<p>ความคืบหน้ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรี</p>	<p>กรมการพัฒนาชุมชน (นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน)</p> <p>กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจัดตั้งปี ๒๕๕๕ สังกัดสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ และเพิ่มศักยภาพสตรีและเครือข่าย คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ โดยการผลักดันและได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้มีการรวบรวมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของสำนักเลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรี และกรมการพัฒนาชุมชน เป็นทุนหมุนเวียนเดียวกัน มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ บริหารภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๑. สรุปสถานการณ์ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙</p> <p>๑.๑ รับโอนเงินสด หนี้สิน รวมเป็นเงิน ๘,๘๔๕,๔๗๓,๕๒๐.๕๐ บาท ดังนี้</p> <p>๑.๑.๑ เงินสด ๖,๑๒๘,๕๗๑,๘๗๒.๐๐ บาท</p> <p>๑.๑.๒ หนี้สิน ๒,๗๑๖,๘๐๑,๖๔๘.๕๐ บาท</p> <p>๑.๒ รับโอนสมาชิก แบ่งเป็น บุคคลธรรมดา ๑๐,๑๔๑,๗๕๙ คน และองค์กรสตรี ๑๒๙ องค์กร</p> <p>๒. ผลการดำเนินงานในรอบ ๘ เดือน (พฤษภาคม – ธันวาคม ๒๕๕๙)</p> <p>๒.๑ การจัดทำข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และยุทธศาสตร์</p> <p>๒.๑.๑ ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังแล้ว ดำเนินการเสร็จสิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙</p> <p>๒.๑.๒ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การเป็นสมาชิก ดำเนินการเสร็จสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๙</p> <p>๒.๑.๓ หลักเกณฑ์ การใช้จ่ายเงินทุนหมุนเวียน และเงินอุดหนุน ดำเนินการเสร็จสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๙</p> <p>๒.๑.๔ ยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ดำเนินการเสร็จสิ้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙</p> <p>๒.๒ การจัดตั้งกลไกขับเคลื่อน</p> <p>๒.๒.๑ ตั้งสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งใหม่ ณ กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙</p> <p>๒.๒.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตาม พ.ร.บ. ทุนหมุนเวียน ๑ คณะ ดำเนินการเสร็จสิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙</p> <p>๒.๒.๓ แต่งตั้งอนุกรรมการจังหวัดและอำเภอ ๙๕๔ คณะ ดำเนินการเสร็จสิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙</p> <p>๒.๒.๔ แต่งตั้งอนุกรรมการ กทม. ๑ คณะ ดำเนินการเสร็จสิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๒.๒.๕ ตั้งสำนักงานเลขานุการอนุกรรมการจังหวัด/อำเภอ และกทม. ๙๕๕ แห่ง ดำเนินการเสร็จสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๙</p> <p>๒.๒.๖ คัดเลือกคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนฯ จังหวัด/ตำบล/เทศบาล ๗,๘๖๐ คณะ ดำเนินการเสร็จสิ้นเดือนตุลาคม ๒๕๕๙</p> <p>๒.๒.๗ คัดเลือกคณะทำงานขับเคลื่อน กทม.และเขต ๕๑ คณะ ดำเนินการเสร็จสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๙</p> <p>๒.๓ การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>๒.๓.๑ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๙ (เดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๙) และกระทรวงการคลังเห็นชอบ ดำเนินการเสร็จสิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙</p> <p>๒.๓.๒ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๐ และกระทรวงการคลังเห็นชอบ วงเงิน ๓,๖๙๒ ล้านบาท ดำเนินการเสร็จสิ้นเดือนตุลาคม ๒๕๕๙</p> <p>๒.๓.๓ จัดสรรเงินตั้งจ่ายที่จังหวัดและ กทม. เรียบร้อย ดำเนินการเสร็จสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ แยกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ เงินทุนหมุนเวียน ๒,๙๕๖ ล้านบาท และเงินอุดหนุน ๒๙๕ ล้านบาท</p> <p>๒.๔ การบริหารจัดการหนี้</p> <p>๒.๔.๑ ปรับปรุงการทวงถามหนี้ โดยเชื่อมกับ ๓ ธนาคาร (กรุงไทย ออมสิน ธกส.) ชำระหนี้สมาชิกผ่านระบบจ่ายตรง Bill payment ดำเนินการเสร็จสิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙</p> <p>๒.๔.๒ พัฒนาโปรแกรมระบบทะเบียนลูกหนี้ SARA เพื่อคุมลูกหนี้ คุมสัญญา และออกรายงานการเงิน ดำเนินการเสร็จสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙</p> <p>๒.๔.๓ จัดทำระบบแยกแยะประเภทลูกหนี้ (เดิม) ดำเนินการเสร็จสิ้นเดือนตุลาคม ๒๕๕๙</p> <p>๒.๔.๔ จัดทำมาตรการบริหารจัดการหนี้ ดำเนินการเสร็จสิ้นเดือนตุลาคม ๒๕๕๙</p> <p>๒.๔.๕ ติดตามหนี้ค้างชำระเดิมและถึงกำหนด ชำระเงินคืนได้ ๓๔๑ ล้านบาท ดำเนินการเสร็จสิ้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙</p> <p>๒.๔.๖ ลงนามบันทึกข้อตกลงประเมินผลทุนหมุนเวียนกับกรมบัญชีกลาง ปี ๒๕๖๐ ดำเนินการเสร็จสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๙</p> <p>๒.๕ การรับสมัครสมาชิกเพิ่ม</p> <p>๒.๕.๑ ทำบันทึกข้อตกลงกับ ปค. ขอใช้ฐานข้อมูล สำนักบริหารการทะเบียน และบัตรประจำตัวประชาชนกับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดำเนินการเสร็จสิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙</p> <p>๒.๕.๒ รับสมัครสมาชิก ดำเนินการเสร็จสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ แบ่งประเภท เป็นบุคคลธรรมดา เพิ่มจำนวน ๒๐๗,๐๘๔ คน และองค์กรสตรี เพิ่มจำนวน ๕๘ องค์กร</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๓. งานสำคัญต้องเร่งรัดดำเนินการ</p> <p>๓.๑ การติดตามหนี้</p> <p>๓.๑.๑ สํารวจข้อมูลหนี้ โดยจัดกลุ่ม ครบกำหนด/ยังไม่ครบกำหนดชำระ</p> <p>๓.๑.๒ จัดระดับสถานะของหนี้ค้างชำระ</p> <p>๓.๑.๓ กำหนดมาตรการติดตามหนี้ ได้แก่ การเร่งรัดการชำระหนี้ การไกล่เกลี่ยตามความจำเป็น การแจ้งความดำเนินคดี/ฟื้นฟูกลุ่มที่สามารถพัฒนาได้ การจัดทำระบบชำระหนี้ผ่านธนาคาร (Bill payment) ระบบติดตามโดยผู้ตรวจราชการ/คณะทำงาน การรายงานผลความก้าวหน้าทุกเดือน</p> <p>๓.๒ การสร้างความเป็นกลางในการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี</p> <p>๓.๒.๑ มีการบริหารงานโดย คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด (อกส.จ.) / คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กทม. (อกส.กทม.) / คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ (อกส.อ.) คณะกรรมการต้องมาจากภาคราชการ โดยตำแหน่งเป็นส่วนใหญ่ และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้ไม่มีตำแหน่งทางการเมือง</p> <p>๓.๒.๒ มี อกส.อ. เป็นผู้กลั่นกรองโครงการ/ติดตามผล การดำเนินงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิด</p> <p>๓.๒.๓ การคัดเลือกคณะทำงานขับเคลื่อนฯ แต่ละระดับ มาจากมติที่ประชุมสมาชิกกองทุน</p> <p>๓.๒.๔ ใช้สถานที่ราชการเป็นสำนักงานเลขานุการฯ คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด (อกส.จ.) / คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ (อกส.อ.)</p> <p>๓.๓ การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี</p> <p>๓.๓.๑ จัดทำโครงสร้างกองทุนให้เป็นสำนักงานใน พช. ตามกฎกระทรวง</p> <p>๓.๓.๒ สื่อสารสร้างความรู้แก่สมาชิกนำเงินกองทุนไปใช้ตามวัตถุประสงค์</p> <p>๓.๓.๓ สร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพ อำเภอละ ๑ เครือข่าย</p> <p>๓.๓.๔ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (โปรแกรม SARA / Website / คลังเมนูอาชีพ)</p> <p>๓.๓.๕ ประเมินผลทุนหมุนเวียนตามเกณฑ์กระทรวงการคลัง</p> <p>๔. สิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐</p> <p>๔.๑ สมาชิกเดิม ๑๐.๑๔ ล้านคน สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ จะปรับเป็น ๑๓.๕๔ ล้านคน เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของจำนวนผู้หญิง เพื่อให้สมาชิกมีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน ซึ่งสามารถกู้ได้วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และดอกเบี้ยต่ำ ร้อยละ ๓ ต่อปี องค์กร ๑,๐๒๙ องค์กร กำลังพยายามขยายเป็น ๑,๘๘๕ องค์กร</p> <p>๔.๒ การอนุมัติเงินทุน ขณะนี้ได้รับเงินอุดหนุนที่กรมบัญชีกลางปล่อยมา เงินทุนหมุนเวียน ๒,๙๕๖ ล้านบาท เงินอุดหนุน ๒๙๕ ล้านบาท เงินทั้งหมดไปอยู่ที่จังหวัดเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๔.๓ การบริหารหนี้ค้าง ขณะนี้มีหนี้เดิม ๒,๗๑๖.๙๐ ล้านบาท สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ จะลดให้ได้ ๑,๖๓๐.๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๔.๔ การพัฒนาศักยภาพ ๕๔,๐๐๐ คน เกิดกลุ่มอาชีพ ๑,๕๒๐ กลุ่ม เกิดเครือข่ายอาชีพสตรี ๘๗๘ เครือข่าย</p> <p>๔.๕ ประเมินผลทุนหมุนเวียนตามเกณฑ์ของกระทรวงการคลังผ่านเกณฑ์ระดับมาตรฐาน ๔.๖</p> <p>ข้อเสนอแนะคณะกรรมการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายสุยมพร ลิ้มไทย)</p> <p>จากการแบ่งสัดส่วนให้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ร้อยละ ๘๐ และการบริหารจัดการ ร้อยละ ๒๐ คือต้องการให้ตัวเงินทุนคงอยู่ เพราะหากเป็นเงินทุนหมุนเวียนจะเป็นการกู้แล้วชำระคืน ดังนั้น เงินทุนหมุนเวียน ร้อยละ ๘๐ ก็คงอยู่ ส่วนเงินอุดหนุน ร้อยละ ๒๐ นั้นจะใช้ในการอบรม บริหารจัดการ</p> <p>หากปรับมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั้งหมด เงินในกองทุนซึ่งอยู่ในรูปของการพัฒนาบุคคลจะหมดไป ฉะนั้น หลักการคือ ต้องแบ่งออกเป็นเงินทุนหมุนเวียนส่วนหนึ่ง เงินอุดหนุนส่วนหนึ่ง เพียงแต่ถ้าพิจารณาเปลี่ยนแปลงอาจจะเพิ่มสัดส่วนของเงินอุดหนุนในส่วนที่เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของคนให้สูงขึ้นกว่าเดิม</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. แนวทางการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้คำนึงถึงวัตถุประสงค์คือ การพัฒนาบทบาท ศักยภาพ แก้ไขปัญหาสตรี และสนับสนุนเงินทุน ส่งเสริมอาชีพ กลไกในการขับเคลื่อนให้พิจารณาตามโครงสร้างที่นำเสนอ ทั้งนี้ควรกำหนดให้โครงสร้างสามารถสร้างความเป็นกลางในการบริหารกองทุน ฯ ได้</p> <p>๒. ผลการดำเนินงานในรอบ ๘ เดือน (เดือนพฤษภาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙) มีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม และให้เร่งรัดจัดทำแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ชัดเจน</p> <p>๓. การบริหารจัดการหนี้ และกองทุน</p> <p>๓.๑ กำหนดมาตรการติดตามหนี้สินให้มีประสิทธิภาพ ไม่ให้เกิดหนี้เสีย พิจารณาทบทวนระเบียบ ฯ เกณฑ์การประเมินเงินทุนหมุนเวียนของกองทุน ฯ ตามเกณฑ์กระทรวงการคลัง</p> <p>๓.๒ การแบ่งสัดส่วนเงินทุน แบบเดิมเงินอุดหนุน ร้อยละ ๒๐ และเงินทุนหมุนเวียน ร้อยละ ๘๐ ของวงเงินทั้งหมด ทำอย่างไรให้มีการแบ่งสัดส่วนเงินทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้นำวัตถุประสงค์ของกองทุน ฯ ไปใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมของการแบ่งสัดส่วนเงินทุน</p> <p>๓.๓ การกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกสตรีที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิก ควรมีเกณฑ์ที่สามารถตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน และภาระหนี้สินของสมาชิกได้ เพื่อให้การปล่อยกู้เกิดประสิทธิภาพ และป้องกันปัญหาการขาดสภาพคล่องของกองทุน</p> <p>๔. พิจารณาวางแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุน ฯ ว่าสามารถกำหนดให้สมาชิกต้องผ่านกระบวนการพัฒนาศักยภาพ หรือฝึกอบรมก่อน จึงสามารถกู้ยืมเงินไปต่อยอดเพื่อการประกอบอาชีพได้หรือไม่</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>เรื่องการติดตามหนี้ ทั้งในส่วนที่สำนักนายกรัฐมนตรีจะโอนมา และตามที่กรมการ พัฒนาชุมชนดำเนินการอยู่นั้น สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือหนี้สูญ ดังนั้นในการติดตามหนี้สูญ</p>	<p>พช.</p> <p>พช.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ให้แยกออกเป็น ๒ ระดับ</p> <p>๑. ใช้โครงสร้างที่มีอยู่โดยใช้ระเบียบกระทรวงการคลังได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ก็ให้ทำ ความตกลงร่วมกับกระทรวงการคลัง</p> <p>๒. กำชับอนุกรรมการอำเภอใน ๘๗๘ อำเภอ รวมถึงระดับตำบลที่มีอยู่ ให้บริหาร กองทุน ฯ ด้วยความเป็นกลาง เพื่อป้องกันปัญหาการแทรกแซงทางการเมือง หรือ กลุ่มผลประโยชน์ทางการเมือง</p>	
<p>ความคืบหน้าการกำจัด ผักตบชวา</p>	<p><u>กรมโยธาธิการและผังเมือง (นายมนทล สดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการ และผังเมือง)</u></p> <p>๑. ความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาผักตบชวา มีแผนการดำเนินการตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ - มีนาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๓,๗๕๕,๒๙๑ ตัน ปัจจุบันดำเนินการ กำจัดผักตบชวาได้ รวม ๓,๙๔๗,๔๒๐ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖๑ ของปริมาณ ผักตบชวาที่ได้ดำเนินการสำรวจทั่วประเทศ</p> <p>ผลการดำเนินการในระดับจังหวัด ยผ. ร่วมกับ อปท. ปภ. ปค. กรมชลประทาน กรมเจ้าท่า ทหารในพื้นที่ รวมถึง กทม. ดำเนินการกำจัดผักตบชวา จำนวน ๓,๑๒๖,๗๑๐ ตัน</p> <p>ผลการดำเนินการลุ่มแม่น้ำภาคกลางตอนล่างซึ่งแบ่งผลดำเนินงานตามหน่วยงาน ที่มีเครื่องมือในการจัดเก็บ ได้แก่ ๑) ยผ.ดำเนินการได้ ๓๓๒,๐๐๐ ตัน ๒) กรมชลประทาน ๔๐๐,๐๐๐ ตัน ๓) กรมเจ้าท่า ๘๒,๐๐๐ ตัน ทั้งนี้ การปฏิบัติงานในช่วงลุ่มแม่น้ำ เจ้าพระยา (ช่วงนนทบุรี) พบปัญหาในแม่น้ำเจ้าพระยา ยังคงมีผักตบชวาบางส่วน และค่อนข้างมากในบริเวณสะพานพระนั่งเกล้า ซึ่งได้แจ้งไปยัง จ. นนทบุรีแล้ว และให้ ประสานงานกับกรมชลประทานในการเปิดประตูน้ำคลองอ้อมนนท์ ว่าหากจะเปิด ประตูเพื่อระบายน้ำ ต้องมีการเก็บหรือกำจัดผักตบชวาก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้ไหลลง ในแม่น้ำ เนื่องจากมีผลต่อการใช้เครื่องมือจัดเก็บ ขณะนี้ ยผ. ได้ส่งเรือไปช่วยจัดเก็บ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแล้ว</p> <p>๒. ข้อเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา</p> <p>เนื่องจากผักตบชวาที่ได้ดำเนินการสำรวจไว้ จำนวนรวม ประมาณ ๖.๒ ล้านตัน คาดว่าภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ จะดำเนินการได้ตามแผน ยผ. ได้ทำการสำรวจ ท้องถิ่นที่อยู่ติดลำน้ำ และเห็นว่าควรจะต้องรับผิดชอบจัดเก็บผักตบชวา โดยใช้เรือ ขนาดเล็ก ใช้กำลังคนในการเก็บ ได้มีประมาณการสำรวจเรือตามท้องตลาด เรือไฟเบอร์ ในเรื่องขนาด การใช้งาน ราคา และประมาณการการจัดเก็บผักตบชวาในแต่ละวัน ซึ่งประมาณการว่าใช้คน ๓ คนต่อเรือ ๑ ลำ ใช้เรือขนาด ๑๗ ฟุต เก็บผักตบชวาได้ ๘ ตารางเมตรต่อเที่ยว เทียวละประมาณ ๑ ตัน ๑ วันได้ ๔ เทียว เท่ากับว่าสามารถ จัดเก็บผักตบชวาได้วันละ ๔ ตันต่อเรือ ๑ ลำ และในการพิจารณาระหว่างเรือหางยาว และเรือหางสั้น มีการเปรียบเทียบ ดังนี้</p> <p>๒.๑ เรือหางยาว มีราคาถูก ซ่อมแซมง่าย แต่จะขับเคลื่อนยากกว่าเรือหางสั้น ราคาอยู่ที่ประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๒.๒ เรือหางสั้น ขับเคลื่อนง่าย การใช้งานสะดวก แต่มีราคาแพง และการซ่อมแซมจะต้องเป็นบริษัทที่เป็นตัวแทนในการซ่อม ราคาประมาณ ๘๐,๐๐๐ - ๙๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้ทำการสำรวจแล้ว มี อบต. ที่อยู่ติดกับแม่น้ำลำคลอง ประมาณ ๑,๒๐๐ แห่ง รายละเอียดต่าง ๆ อยู่ระหว่างจัดทำ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาฝักตบชวาได้พิจารณางบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อต่อไป</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดให้ดำเนินการตามแผนงานกำจัดฝักตบชวาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ต่าง ๆ ที่เป็นพื้นที่ใหญ่ อาจต้องใช้เครื่องมือในการเก็บ แต่ในพื้นที่แหล่งน้ำปิดยังต้องใช้ความร่วมมือจากท้องที่ ท้องถิ่น ประชาชน และหน่วยทหาร ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน</p> <p>๒. ประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอความร่วมมือกรมชลประทานก่อนการเปิด-ปิดประตูน้ำ ให้เก็บฝักตบชวาในพื้นที่ออกให้หมดก่อน</p>	ยผ.
<p>ความคืบหน้าการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป. (นางสาวสิริมา วัฒน) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด)</p> <p>๑. ข้อเสนอวงเงิน พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ วงเงิน ๑๙๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ลงมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ จำแนกเป็น</p> <p>๑) แผนงานบูรณาการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ เป็นจำนวน ๑๑๕,๐๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย</p> <p>๑.๑ จัดสรรให้กลุ่มจังหวัดและส่วนราชการ ให้ตั้งเป็นจำนวน ๘๐,๐๐๐ ล้านบาท อนุมัติจำนวน ๗๕,๐๕๗ ล้านบาท</p> <p>๑.๒ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (Big Rock/Missing Link) ตั้งเป็นจำนวน ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท อนุมัติเพิ่มเติมจำนวน ๔,๙๔๓ ล้านบาท รวมเป็นจำนวน ๑๙,๙๔๓ ล้านบาท</p> <p>๑.๓ จัดสรรให้กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ จำนวน ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท</p> <p>๒) กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย จำนวน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท</p> <p>๓) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จำนวน ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท</p> <p>๔) รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง จำนวน ๒๗,๐๓๘ ล้านบาท</p> <p>๕) งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๒๒,๙๒๑ ล้านบาท</p> <p>๒. สรุปงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามแผนงานบูรณาการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรวม ๗๕,๐๕๗.๒ ล้านบาท แบ่งเป็น ๑) กลุ่มจังหวัด จำนวน ๕๖,๒๓๘.๗ ล้านบาท (ร้อยละ ๗๔.๙๓) ๒) อปท. จำนวน ๑,๒๓๐.๐ ล้านบาท (ร้อยละ ๑.๖๔)</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๓) ส่วนราชการ จำนวน ๑๗,๕๘๘.๕ ล้านบาท (ร้อยละ ๒๓.๔๓)</p> <p>๒.๑ สัดส่วนงบประมาณของกลุ่มจังหวัด โดยมี ๔ กลุ่มจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๓,๕๐๐ - ๓,๘๐๐ ล้านบาท และมี ๑๔ กลุ่มจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๔,๐๐๐ - ๔,๗๐๐ ล้านบาท</p> <p>๒.๒ สัดส่วนงบประมาณของกลุ่มจังหวัด และส่วนราชการจำแนกตามแนวทางการดำเนินงานของสำนักงบประมาณ แบ่งเป็น</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) ท่องเที่ยวและบริการ จำนวน ๒๖,๙๙๔.๗ ล้านบาท ๒) การเกษตร จำนวน ๒๕,๒๐๔.๙ ล้านบาท ๓) อุตสาหกรรม/การค้า/การลงทุน จำนวน ๑๑,๕๙๓ ล้านบาท ๔) สังคม/คุณภาพชีวิต/สิ่งแวดล้อม จำนวน ๗,๗๔๒.๖ ล้านบาท ๕) โครงการพัฒนาพิเศษขนาดใหญ่ จำนวน ๓,๕๒๒ ล้านบาท <p>๓. การเตรียมการขับเคลื่อนแผนงานปี ๒๕๖๐ ในการบริหารงบประมาณและโครงการ</p> <p>๓.๑ มท. สงป. และกรมบัญชีกลาง มีการประชุมหารือเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการในการเบิกจ่ายงบประมาณเกี่ยวกับการมอบอำนาจ การเบิกจ่ายแทนกัน และการบริหารจัดการทรัพย์สิน</p> <p>๓.๒ สงป. สำนักงาน ก.พ.ร. และ มท. มีการกำหนดแผนการในการติดตามประเมินผล</p> <p>๔. การเตรียมการขับเคลื่อนแผนงานปี ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)</p> <p>กรม. ได้เห็นชอบวงเงินค่าของงบประมาณ จำนวน ๙๑,๐๐๐ ล้านบาท แบ่งเป็น</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) แผนงานบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ (Agenda) ๒) แผนงานบูรณาการระดับภาค (Regional) โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ๖ ภาค แบ่งเป็น ภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๐ จังหวัด ภาคกลาง ๒๐ จังหวัด ภาคตะวันออก ๕ จังหวัด ภาคใต้ (อันดามันและอ่าวไทย) ๙ จังหวัด และภาคใต้ชายแดน ๕ จังหวัด ๓) แผนงานบูรณาการระดับพื้นที่ (Area) <p>โดยจะมีการหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานกลาง ภาคเอกชน ส่วนราชการเพื่อกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ในการจัดทำแผน ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. ผู้แทน มท. ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ในการจัดทำแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ สำนักงบประมาณ ควร มีข้อเสนอ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑.๑ ให้สำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาเกี่ยวกับการแบ่งพื้นที่ภาคและกำหนดกลไกรองรับการพัฒนาภาค ๑.๒ จังหวัดสมุทรปราการ ควรจัดอยู่ในกลุ่มภาคตะวันออก ๑.๓ ใช้การติดตามประเมินผลแผนงานบูรณาการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศตามแนวทางของสำนักงบประมาณเนื่องจากมี 	<p>สบจ.สป.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ความครอบคลุม/ครบถ้วนตามแผนงาน/โครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้ระบบ BB-EvMis</p> <p>๑.๔ กำหนดแนวทางในการประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ให้มีความเชื่อมโยงจากระดับล่างขึ้นบน (Bottom up) กับแผนและยุทธศาสตร์ระดับชาติ ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวข้างต้นจะต้องมีกฎหมายรองรับด้วย</p> <p>๒. ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ได้ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยเป็นอย่างดี</p> <p>๓. พิจารณากำหนดแนวทางสรรหาผู้ว่าราชการจังหวัด การกำหนดหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของ มท. เพื่อสามารถชี้แจงศักยภาพของผู้ว่าราชการจังหวัด และตอบสนองต่อความคาดหวังของสังคมได้</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๓ ท่าน ได้มีข้อสังเกตในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เกี่ยวกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำหลักของประเทศ (กวีานพะเยา บึงสีไฟ บึงบอระเพ็ด ทะเลสาบหนองหาน จ.สกลนคร) ขอให้กลุ่มจังหวัดพิจารณากำหนดแผนงาน/โครงการและตั้งงบประมาณรองรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วย</p> <p>๒. ให้ประสานสำนักงาน ก.พ.ร. ในการกำหนดความชัดเจนเกี่ยวกับการแบ่งพื้นที่ภาค เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ</p>	<p>สบจ.สป.</p>
เรื่องอื่นๆ	<p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. การบริหารราชการแผ่นดิน ให้ มท. เตรียมความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้อง หากต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)</p> <p>๒. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๒.๑ ขอขอบคุณ ปภ. ยผ. รัฐวิสาหกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้</p> <p>๒.๒ รัฐบาลมอบหมายให้ ยผ. รวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดในภาพรวมของประเทศเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ และนำระบบการบริหารจัดการน้ำไปบังคับใช้ในทางปฏิบัติ โดยนำไปบรรจุไว้ในผังเมืองรวมจังหวัด/ผังเมืองรวมชุมชน ทั้งนี้ ให้นำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เพื่อเป็นแผนหลักในการดำเนินการด้านการผังเมืองให้ที่ประชุมทราบในครั้งต่อไป</p> <p>๓. การกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ กำชับทุกหน่วยงานในสังกัด มท. ถือเป็นแนวทางการปฏิบัติ ในการกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ให้เสนอผ่าน และลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และปลัดกระทรวงมหาดไทยเท่านั้น</p> <p>๔. แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๖ (ฉบับปรับปรุง) ของ กฟน. ครม. มีมติเห็นชอบในคราวการประชุมเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ แล้ว</p>	<p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>ยผ.</p> <p>กก.สป./ ทุกหน่วยงาน/ จังหวัด</p> <p>กฟน.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายกฤษฎา บุญราช)</p> <p>๑. การขอพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมสาทิสลักษณ์ กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดต้องดำเนินการในลักษณะเดียวกับการกราบบังคมทูลเชิญ และต้องแนบประวัติบุคคลผู้ยื่นขอพระราชทาน ซึ่งควรเป็นผู้บริหารข้าราชการประจำระดับปลัดกระทรวงเท่านั้น</p> <p>๒. ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. ปลัดกระทรวงการคลังขอหารือร่วมกับ มท. เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้ในระบบตาม พ.ร.บ. การทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งจะได้นำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบต่อไป</p>	<p>กก.สป./ ทุกหน่วยงาน/ จังหวัด</p> <p>ปค.</p>

สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.